
 
กลุ่มตดิตามและประเมนิผลดา้นนโยบายและงบประมาณ ส านกัตดิตามและประเมนิผลอุดมศกึษา 

สรุปการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) 
ครั้งที่ 8/2559 วันที่ 10 สิงหาคม 2559 

 
 คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุม ครั้งที่ 8/2559 วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 

มีมติในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

1.  เรื่อง ทบทวนร่างประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาในต่างประเทศของสถาบัน 
อุดมศึกษาไทย พ.ศ. .... : ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  แนวทางการจัดการ 
ศึกษาในต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ. ....  โดยให้ปรับแก้ไขเนื้อหาเล็กน้อย ทั้งนี้ เมื่อปรับแก้ไขตาม
ความเห็นของที่ประชุมแล้ว ให้เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาลงนามต่อไป 

2.  เรื่อง การด าเนินงานของคณะกรรมการควบคุมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและการเลิกการควบคุม : ที่ประชุม
รับทราบ และขอบคุณคณะกรรมการที่ได้ด าเนินการจนประสบความส าเร็จด้วยดี  

3.  เรื่อง ขอหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ : ที่ประชุมเห็นชอบดังนี้ 
1. ให้จัดตั้งศูนย์วิจัยสังคม ให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ที่เป็นศูนย์รวมข้อมูล

และเครือข่ายนักวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลาย มาร่วมกันวิเคราะห์วิจัย
ประเด็นปัญหาทางสังคม  และให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาสังคม และมองอนาคตของประเทศชาติ   

2. มอบส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือด าเนินการศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยให้คณะอนุกรรมการจัดท าข้อก าหนด (TOR) แนวทาง หลักการและเหตุผล ใน
การด าเนินการศูนย์ฯ ดังกล่าว  พร้อมทั้งตั้งชื่อศูนย์ฯ  ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล และ
วัตถุประสงค์ของศูนย์ฯ ดังกล่าว 

3. ในระยะแรกให้ด าเนินการศูนย์ความเป็นเลิศด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เป็นการน าร่อง โดย
คณะอนุกรรมการ ในข้อ 2. ก่อน 

4. ขอให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพ่ือให้สามารถเริ่มด าเนินการ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์โดยเร็ว   

4.  เรื่อง การพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์  
ก่อนน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง : ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 

1. เห็นชอบน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรองศาสตราจารย์วอร์เรน อาเธอร์ ชิปตัน 
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก ให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา 
ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งเป็นวันที่สภามหาวิทยาลัยได้รับหนังสือฉบับเพ่ิมเติม พร้อมทั้งแจ้งผลการพิจารณา
ของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้สภามหาวิทยาลัยนานาชาติ
เอเชีย-แปซิฟิกทราบด้วย 
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2. เห็นชอบน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ พัชรวิภาส 
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา ตั้งแต่วันที่ 23 
มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ       

5.  เรื่อง แผนการปรับปรุงการด าเนินการตามผล การตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว  

จ านวน 6 สถาบัน : ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 

1. เห็นชอบแผนการปรับปรุงของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขแผนแล้ว สอดคล้องและ
ครบถ้วนตามความเห็นของคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล จ านวน 6 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัย
ปทุมธานี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก มหาวิทยาลัยธนบุรี และ
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น และให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งผลการพิจารณาต่อสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนดังกล่าวต่อไป 

2. เห็นชอบให้มีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงของสถาบันอุดมศึกษา ผ่านกลไกการก ากับ
ติดตามของสภาสถาบันอุดมศึกษา และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบัน   

6.  เรื่อง สรุปผลการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว จ านวน 36 สถาบัน : ที่ประชุม    
มีมติ ดังนี้ 
 1. เห็นชอบในหลักการรายงานสรุปผลการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว จ านวน 
36 สถาบัน ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล  โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้
ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบและเพ่ิมเติมข้อมูลเพื่อให้รายงานมีความสมบูรณ์มากข้ึน  

2. ประเด็นเรื่องข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพ่ือน าไปสู่การใช้ประโยชน์ เห็นควรให้มีการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายในเชิงลึก โดยวิเคราะห์ข้อมูลสถิติจ านวนนักศึกษาเข้าใหม่และนักศึกษาทั้งหมดในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ในปัจจุบันเปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี  เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาต่อไป  

7.  เรื่อง การร้องเรียนการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา : เห็นชอบให้ด าเนินการตามมติ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังนี้ 

1. การประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2555 กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเปิดศูนย์การจัดการศึกษา
นอกสถานที่ตั้ง โดยที่ไม่แจ้งการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง หากตรวจพบจะเป็นกรณีเดียวกับไม่ผ่านและจะประกาศ
ต่อสาธารณะขึ้นเว็บไซต์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าเป็นการจัดการศึกษาท่ีไม่เป็นไปตามกฎหมาย 
และจะเสนอสภาสถาบันสอบสวนพิจารณาด าเนินการทางวินัยกับอธิการบดี ในกรณีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้รับ
โทษในฐานะให้ข้อมูลเท็จ 

2. การประชุมครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2555 กรณีสถาบันอุดมศึกษาแจ้งปิดการเรียนการสอน  
แต่พบว่ายังมีการจัดการเรียนการสอน และกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเปิดด าเนินการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง โดยไม่แจ้ง
ข้อมูลต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมีการตรวจพบให้ด าเนินการแจ้งความทางกฎหมายโดยด่วน  
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8.  เรื่อง การซื้อขายปริญญาปลอมผ่านสื่อสังคม (Social Media) : ที่ประชุมเห็นชอบให้ด าเนินการ ดังนี้ 
1. ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาให้ตระหนักและช่วยกันสอดส่องดูแลเกี่ยวกับกรณีการปลอมแปลงวุฒิ/

ปริญญา เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดข้ึน  
2. มอบส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว

และถูกต้อง และประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจตรวจสอบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
3. กรณีท่ีพบหลักฐานชัดเจนว่ามีการซื้อขายปริญญาปลอม ต้องแจ้งความและด าเนินคดีตามกฎหมาย  

9.  เรื่อง การติดตามและตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณ์แบบ  
มีส่วนร่วม : ที่ประชุมรับทราบ  

10.  เรื่อง การแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบันอุดมศึกษา : ที่ประชุมรับทราบรายงานภาพรวมการแต่งตั้ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบันอุดมศึกษา ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2559 – เดือนกรกฎาคม 2559 จ านวน 55 ราย   
ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการอุดมศึกษา 

---------------------------------- 


